
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 
กรุงเทพธุรกิจ 
ไทยรัฐ  มติชน 

เดลินวิส ์ ไทยโพสต ์
ข่าวสด  ส านักข่าวไทย 

การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพขึ้น ไม่ได้

แตะต้องเรื่องสิทธิประโยชน์หรือสิทธิบริการใดๆ ของประชาชนเลย ไม่ได้คิดจะยึดอ านาจใคร ท่ีผ่านมาท าตาม

กฎหมาย เรื่องนี้ควรมาคิด ร่วมกันท างานเพื่อประชาชนมากกว่ามาแยกว่าใครคือผู้ซื้อ ผู้ขาย  ส่วนท่ีมีการแก้ไขให้

ปลัด สธ. เป็นรองประธานคณะกรรมการ สปสช.นั้น ส่วนตัวมองว่าไม่จ าเป็น เพราะคณะกรรมการดูให้สมดุลกันก็

พอแล้ว  ท้ังนี้การรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัวตลอด 15 ปีท่ีผ่านมา เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการ

กระจายตัวของบุคลากร แต่กลับท าให้เกิดปัญหางบของหน่วยบริการไม่เพียงพอ   โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีประชากรน้อย  

เม่ือหักเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวท่ี รพ.ได้รับ พบว่าเหลือไม่เพียงพอ ท่ีจะให้บริการแก่ประชาชน   

รพ.บางแห่งติดหนี้จนไม่สามารถสั่งซื้อยาได้   ซึ่งขณะนี้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ใน

ฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ก าลังประสานสถาบันพระปกเกล้า ประเมินผลกระทบจากการแก้ 

พ.ร.บ.ฯ 

กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด 

โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต ์

 

    -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหากรณีท่ีเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ 

และภาคประชาชน รวมตัวคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า คาดว่า รมว.สธ. จะ

รายงานปัญหาให้คณะรัฐมนตรี รับทราบวันนี้ (20 มิ.ย.) 

มติชน 
ส านักข่าวไทย 

    -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิร ิกล่าวถึงความคืบหน้าในการด าเนินการเพื่อใช้ในเวทีปรึกษาสาธารณะ วันท่ี 21 

มิ.ย. ว่า จะมีการรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างๆ จากทุกส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการร่าง พ.ร.บ. เพื่อพูดคุยกันใน 14 

ประเด็นที่จะมีการแก้ไขให้ตกผลึกร่วมกัน โดยจะมีการแยกออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมท้ังหมด 100 คน 

ส่วนจะมาจากภาคส่วนใดบ้างทาง สช. เป็นผู้จัดหา ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง แต่อาจจะมี

แถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลหลังจากจบกระบวนการต่างๆ แล้ว 
     ส าหรับเวทีปรึกษาสาธารณะ ก าหนดจัดวันท่ี 20-21 มิ.ย. เพื่อต่อจากเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค แต่เวทีปรึกษา

สาธารณะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาเสนอข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยล่าสุด มีการ

เปลี่ยนแปลงก าหนดจัดวันท่ี 21 มิ.ย. ท่ีโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ขณะท่ีวันท่ี 20 มิ.ย. เป็นการประชุม

ภายในของคณะอนุกรรมการด าเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ โดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง แต่

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพได้ขอพบ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการ เพื่อตัดสินใจการเข้าร่วม

ในวันท่ี 21 มิ.ย. 

ไทยโพสต์  ไทยรัฐ 

มติชน   ข่าวสด 

    -เสนอข่าว ในเฟสบุ๊กส่วนตัวของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "คนไข้บัตรทองไม่ต้องกลัวแก้กฎหมายบัตรทองถ้าบัตรทองห่วยลง 

หมอจะไปช่วยประท้วงด้วย คนตอนนี้มีแต่พวกเสียรายได้ท่ีกลัวการแก้กฎหมาย" ซึ่งส่งผลให้มีการส่งต่อในโลก

โซเชียลเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ นพ.ธีระวัฒน์ ยังระบุถึงการร่วมจ่าย หากต้องจ่ายคงต้องเป็นกลุ่มคนท่ีมีเงินท่ีอาจ

จ่ายบ้างเพียงเล็กน้อย และอยากให้ทุกคนมีน้ าใจ เพื่อช่วยเหลือคนท่ีไม่มีเลย แต่ขอย้ าว่าคนท่ีไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเลย

เหมือนเดิม ยืนยันว่าใน รพ.ภาครัฐทุกคนไม่เคยคิดจะล้มบัตรทอง ปัญหามาจากการบริหารจัดการของ สปสช. หมอ

เห็นด้วยกับการมีบัตรทอง และขณะนี้ได้มีกระจายข้อมูลให้เกิดความชัดเจน  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแพทย์ไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการบริหารบัตรทองมากนัก แต่เห็นในระดับจังหวัด และเชื่อว่า รพ.ในสังกัดกระทรวงไม่กล้าออกมาพูด

มากนัก อาจกังวลว่าจะถูกเพ่งเล็ง แต่ท้ังหมดเป็นปัญหาจริงๆ 

ไทยโพสต์ 

 

    -เสนอข่าว นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป (สพศท.) กล่าวว่า 

ท่ีผ่านมารัฐได้จัดสรรเงินรายหัวประชาชนรวมกับเงินเดือนบุคลากรมาตลอด หากสามารถแก้กฎหมายในครั้งนี้ได้ ให้

แยกเงินรายหัวของประชาชนออกจากเงินเดือนของบุคลากร จะท าให้เหลือเงินเพียงพอท่ีจะสามารถดูแลประชาชนได้

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 20 มิถุนายน  2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ดีกว่าเดิม 

    นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวว่า 1.เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. เนื่องจากท่ีผ่านมา 15 ปีมีประโยชน์

จริง แต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็มีเช่นกัน จึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  2.สัดส่วนกรรมการใน

บอร์ด สปสช.มองว่าควรมีสัดส่วนผู้ให้บริการเข้าไปนั่ง  ส่วนสัดส่วนท่ีเข้าไปก็ต้องครอบคลุมและสมดุลกับภาคส่วน

ต่างๆ   3.การแก้ไข พ.ร.บ.สืบเนื่องจากมาตรา 44 ของ คสช.เพื่อช่วยปลด ล็อกให้สามารถท างานได้ เนื่องจากท่ีผ่าน

มาถูกทักท้วงว่า สปสช.ไม่มีระเบียบในการด าเนินการ ดังนั้นหากไม่แก้กฎหมาย ก็จะเกิดปัญหาวนเวียนอีก 

PPTV 36   -เสนอข่าว การแบกรับภาระต้นทุนในสว่นท่ี สปสช.จ่ายเงินสนับสนุนให้ไม่ได ้ เพราะติดขัดข้อกฎหมาย  และถูกหยิบ
ยกมาเป็นเหตุผลหลักของการผลกัดันแก้ไขกฎหมาย 
นพ.สกล  สุขพรหม  รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนัง่เกล้า เปิดเผยว่า ไม่ใชเ่รื่องเกินจรงิ  เพราะแม้ท่ีผ่านมา  

สปสช.จะจ่ายงบอุดหนนุรายหัวของประชาชนให้กับ รพ.รายละประมาณ 3,109 บาท  แต่เงินท่ี รพ.ได้รับจริงเหลือเพ

ยงไม่ถึงร้อยละ 30 หลงัถูกหักเงนิเดือนพนักงาน ประกอบกับการหักเงินสมทบกองทุนย่อย ท่ี สปสช.ตั้งขึน้มา  ท าให้

เงนิท่ีได้รับอุดหนุนไม่สะท้อนตน้ทุนจริงในการรักษา 

มติชน 

เว็บไซต์แนวหน้า 

    -เสนอข่าว ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์ฉบับท่ี 2 เรื่อง หยุดก่อไฟความขัดแย้ง หยุดท าลายระบบ

หลักประกันสุขภาพของประชาชน ย้ าสธ.รื้อกฎหมาย “บัตรทอง” มีเนื้อหาซ่อนเงื่อน ริดรอนสิทธิเข้าถึงบริการ

ประชาชน เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เตรียมนัดเครือข่าย รพ.ชุมชน รพ.สต. และเครือข่ายผู้ป่วย ให้ข้อมูล-หารือยุติ

ขัดแย้ง 

เพจ Drama-addict      -โพสต์ข้อความ ระบุว่า มีข่าวการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แล้วมีการพูดถึงการร่วมจ่ายคืออะไร จริงแล้ว

การร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพต่างประเทศมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 1.Deductible คือ ร่วมจ่ายเม่ือใช้

บริการก็คือสามสิบบาทนั่นเอง เม่ือใช้บริการก็จ่ายค่าธรรมเนียม แต่มีการยกเลิกไปหลังรัฐประหาร อาจจะเป็นเพราะ

ต้องการลบชื่อสามสิบบาทรักษาทุกโรค แต่สร้างปัญหาเรื้อรังมาจนถึงทุกวันนี้  

     2. Direct co payment คือ ร่วมจ่ายโดยตรงเม่ือมารักษาท่ี รพ. เช่น รัฐจะดูแลค่ารักษาให้ส่วนหนึ่ง เช่น ค่ารักษา

หนึ่งหม่ืน รัฐร่วมจ่ายให้ 30% คนไข้ก็ต้องจ่ายเจ็ดพันบาท        3.Co-insurance ร่วมจ่ายผ่านการซื้อประกันสุภาพ

ล่วงหน้า แต่ประเด็นที่ม่ันใจ คือ ในอนาคตยังไงเราก็ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันอีกเพราะหลายๆ ปัจจัย ระบบท่ี

ทุกวันนี้แทบจะไปไม่รอดอยู่แล้ว ดังนั้นต้องหาทางคุยกันให้มันไปต่อได้ จะแก้ไขปรับปรุงยังไงให้มันดียิ่งขึ้นโดยไม่

ท าลายหัวใจส าคัญของระบบสามสิบบาท ให้ทุกคนมีสิทธ์ิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยเสมอภาคกัน 

 

ไทยรัฐ  มติชน 
แนวหน้า 

สมาคมลูกจ้างของรัฐฯร้องนายกฯช่วยเหลือเงินค่าจ้าง 

    -เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณ์เศวต เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกกว่า 

20 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขเป็นรายวัน รายเดือน  รวมถึงจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบ ารุงของหน่วย

บริการ จึงท าให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการด้านต่างๆ เท่ากับการจ้างโดยตรง

จากเงินงบประมาณ ซึ่งได้รับเพียงประกันสังคมเท่านั้น   จึงขอเรียกร้องให้มีการปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็น

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ด้วย หาก 30 วันไม่มีความคืบหน้าจะพากลุ่ม

ตัวแทนสมาพันธ์ฯ มาพบกับนายกฯ อีกคร้ัง 

 

เดลินวิส ์

พัฒนาทีมหมอครอบครัว กทม. 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพนัธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. หารือแผนด้านการ

สาธารณสุขเพื่อด าเนนิโครงการทีมหมอครอบครัว โดยจะเรง่พัฒนาศนูย์สาธารณสุข กทม.ท้ัง 68 แห่งใหเ้ปน็ศนูย์การ

รักษาพยาบาลเบื้องตน้ท่ีมีคุณภาพครอบคลุมโรคเบ้ืองต้นรอบด้าน โดยกทม.จะน าร่องพัฒนาศูนย์สาธารณสุข 4 พืน้ท่ี

ของกรุงเทพฯ อบรมนักศึกษาแพทย์ท่ีจบแล้วเปน็แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลประชาชนตามศูนย์

สาธารณสุขต่าง ๆ รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นทุกโรคแบบองค์รวม และให้การรักษา ผ่าตัดเล็กหรือการรักษาที่ไม่ต้องใช้

เคร่ืองมือจ านวนมากได ้

 

เดลินวิส์ ข่าวหุ้น 

แอปฯ อสม.ออนไลน ์

     -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน ์ รมว.
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สวท. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ร่วมงาน “อสม.ออนไลน์” ซึง่เป็น 1 ใน 8 ผลงาน

รางวัลชนะเลศิระดับโลกจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ จากท้ังหมด 467 ผลงาน ตัดสนิจากผลโหวตผ่านระบบ

ออนไลน์ทั่วโลกรวม 1.1 ล้านคน โดย รมว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด าเนนิ

ชีวิตประจ าวันของคนในสงัคมไทย การน าเทคโนโลยีมาเปน็เคร่ืองมือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชวีิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จะท าให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. 1 ล้านคน 

ใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 20-30 ในอนาคตจะพัฒนาให้มีสมาร์ทโฟนครบท้ังหมด  

 

สยามรัฐ 

อาหารเสริมใส่ไวอะกร้า 

     -เสนอข่าว อย.ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร บ.จีแอนด์พเีฮลท์ตี้ อินเตอร์ไลฟ ์จ ากัด อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ีพบ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาเชอร์ตรวจพบ Sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษท่ีใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

เข้าข่ายเปน็การผลิตเพื่อจ าหน่ายอาหารไม่บริสุทธ์ิ เตือนประชาชนระมัดระวงัการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยอย.อ

ยู่ระหว่างพิจารณาด าเนนิการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดต่อไป 

 

มติชนออนไลน ์

ขึ้นทะเบียนหมอนวด 

   -เสนอข่าว นพ.วศิิษฎ์ ตัง้นภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าววา่ พ.ร.บ.สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึง่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 กันยายน 2559 เป็นกฎหมายฉบับเดียวของโลกท่ีให้การดูแล

ธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ท้ังสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามโดยเฉพาะ 

       ส าหรับผู้ด าเนนิการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเดิมท่ีได้รับใบรับรองเป็น   ผูด้ าเนนิการสปาเพื่อ

สุขภาพ และผูใ้ห้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายเดิมท่ีได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรนวด 

(60 ชม.) จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ของภาครัฐ ท่ียังไม่ได้รับการรับรองจากกรม สบส.

ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าวฒุิบัตรหรือประกาศนียบัตรดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกรม สบส. 

แต่จะต้องยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตเปน็ผู้ด าเนินการ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 

ส่วนผู้ให้บริการท่ีพิการทางสายตาให้ย่ืนเรื่องภายในวันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ท่ีกรม สบส.หรือส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดในพื้นท่ี หากพน้ก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ หรอืขอขึ้นทะเบียนเปน็

ผู้ให้บริการจะต้องด าเนนิการตามประกาศของคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งต้องผ่านการอบรม 

หรือประเมินความรูใ้หม่ โดย พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตประกอบ

กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา ต้องจัดให้มีผู้ด าเนินการอยู่ประจ าสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพตลอดเวลา ท่ีเปิดท าการ และจัดให้มีบริการโดยผู้ให้บริการท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ หากฝ่า

ฝืนพนักงานเจ้าหนา้ที่จะมีค าสัง่ให้ผู้รับอนุญาต ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่

ด าเนนิการแก้ไขจะถูกสั่งพักใชใ้บอนุญาต สว่นผู้ท่ีท าหนา้ที่เปน็ผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้

รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
          ท้ังนี ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากกรม สบส.ได้ท่ีเว็บไซต์กองสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) และหากมีข้อค าถาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีกองสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ ชั้น 4 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18106 และ 18226 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

วันไข้เลือดออกอาเซียน 

     -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค น าสื่อมวลชนลงพืน้ท่ี จ.กระบี่ รว่มกิจกรรมรณรงค์วัน

ไข้เลือดออกอาเซียน 2017 ซึง่ปีนี้ก าหนดประเดน็รณรงค ์ คือ ประชารัฐรว่มใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 

โดยทุกภาคสว่นรวมถึงประชาชนต้องช่วยกันดูแลชุมชน สถานท่ีสาธารณะ และแหลง่ท่องเท่ียวให้สะอาด น่าอยู่ ไม่เป็น

แหล่งเพาะพนัธ์ุยุง เพื่อให้นักท่องเท่ียวปลอดภัยทางดา้นสุขภาพ ตามหัวข้อ Dengue Free Tour “ท่องเท่ียวสบายใจ 

ห่างไกลโรคไขเ้ลือดออก” 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาเด็กพิเศษ-วัยรุ่น 

     -เสนอข่าว นพ.ชิโนรส ลี้สวสัดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดอาคารเด็กดี รพ.จิตเวชนครพนมราช

นครินทร์ ซึ่งเป็นศูนยเ์ชี่ยวชาญการบ าบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นท่ีมีปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมเจ็บป่วยด้านจิตใจ 

หรือมีปัญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ อาทิ สมาธิสั้น ออทิสติก บกพร่องด้านการเรียนรู ้ รวมท้ังพฒันาการล่าช้า เป็นแห่งแรก

ในเขตสุขภาพท่ี 8 และเป็นตน้แบบส าหรับรพ.ต่างๆ ในการจัดบริการตรวจรักษา และเปน็ศนูย์รับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช

เด็กและวัยรุ่น 
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มติชน 

เตือนกินทเุรียน 
     -เสนอข่าว นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า กลุ่มผู้ปว่ยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสงู 

และหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องระมัดระวงัการกินทุเรียนเปน็พิเศษ หากกินมากเกนิไปอาจเสี่ยงอาการทรุดลง หาก

เปน็ไปได้กินไม่เกิน 1 เม็ดเล็กต่อวัน ผูป้่วยโรคไตควรเลี่ยง เพราะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ประชาชนไม่

ควรกินทุเรียนเกิน 2 เม็ดต่อวนั ท่ีส าคัญไม่ควรกินทุเรียนพร้อมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

มติชน 

ปิดโรงานผลิตปลากระป๋องปลอม 

     -เสนอข่าว เจ้าหนา้ที่ ปคบ. พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตปลากระป๋องของบริษัท สภุา

ภรณ์ฟู้ด จ ากัด ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มี น.ส.ภัณฑิลา สถิธางกูล เปน็ผู้ด าเนนิการ พบปลากระป๋อง 

6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยี่ห้อสุภาภรณ์ ปลาแมคคาเรลสีแดง, ยี่ห้อสุภาภรณ์ ปลาแมคคาเรลสีฟา้, ยี่ห้อสุภาภรณ์   ปลา

ซาร์ดีน, ยี่ห้อแหวนเพชร, ยี่ห้อซูโม่น้อย และยี่ห้อเดอะเชฟ บรรจุลังรวม 100,000 กระป๋อง มูลค่า 1 ล้านบาท ติด

ฉลากท่ีมี อย. นอกจากนี้ ยงัมีปลาและกระป๋องท่ียังไม่บรรจุอีกจ านวนมาก เบ้ืองต้นตัง้ข้อหาผลิตอาหารโดยไม่ได้รับ

อนุญาต แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และสุขลักษณะสถานท่ีผลิตไม่เปน็ไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้สัง่ให้โรงงานหยุดการ

ผลิตและอายัดผลิตภัณฑ์ท้ังหมด เพื่อด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

 

ไทยโพสต์ 

ผลงานวิจัยสเต็มเซลล์ 

    -เสนอข่าว พญ.วรัชยา ฟองศรัณย์ ผอ.แพทย์และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก บริษัท 

ไทย สเตมไลฟ์ จ ากัด ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต และเรื่อง

ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม ด้วย สเต็มเซลล์จากกระแสโลหิต  ซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับ

แพทย์จากท่ัวโลก ในงานประชุมระดับนานาชาติประจ าปีของ "International Society for Cellular Therapy (ISCT) 
2017" ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 


